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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม จ ำนวน ๒ เรื่อง 
   เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. ผลการพิจารณารายงานประจ าปีและร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน ๒ เรื่อง 
   ๑.๑ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ท่ีประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว 
   ๑.๒ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งวุฒิสภาได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติม จึงถือว่า  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
  ๒. การออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากในระเบียบ 
วาระเรื่องด่วนจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในการลงคะแนน กรณีสมาชิกลืมบัตรออกเสียง

 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๘ 
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ลงคะแนนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหลังห้องประชุม เพ่ือด าเนินการจัดท าบัตรออกเสียงลงคะแนน  
ซึ่งจะต้องมีการน าเข้าข้อมูลส่วนบุคคลและใช้เวลาพอสมควร หากไม่มีบัตรออกเสียงลงคะแนน 
จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระเรื่องดังกล่าวได้และไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน 
ด้วยวาจาแทนได้ 
 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม  
   -  รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้  
   ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ 
   ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และ 
   ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ 

  ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมท้ัง ๓ ครั้ง 
 

  (๓) กระทู้ถำม  

  ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ จ ำนวน ๓ เรื่อง 
 

 
 

   ผลกำรพิจำรณำ 
  นำยไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล สมำชิกวุฒิสภำ ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา 

สรุปสาระส าคัญได้ว่า ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาผู้หลบหนี 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก ปัญหาแรงงานต่างด้าวข้ามชาติและปัญหาการลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านบริเวณพ้ืนที่แนวชายแดนของประเทศไทยเพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม 
เช่น ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ตลอดจนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม สภาพปัญหา
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับ นอกจากนี้ ยังพบว่าเจ้าหน้าที่  
ของรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ในแนวชายแดนไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้  
มีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจ านวนมาก อันท าให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
โดยรวม และท าให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการผู้หลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาด้านสาธารณสุขหรือปัญหา 
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีมาตรการป้องกันและแนวทาง 

 ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง
โดยผิดกฎหมำยในบริ เวณพ้ืนที่แนวชำยแดน (นำยไชยยงค์ มณีรุ่ งสกุล เป็นผู้ตั้ งถำม  
ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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ในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพ้ืนที่แนวชายแดนหรือไม่ อย่างไร  
และมีมาตรการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบรเิวณพ้ืนที่
แนวชายแดนเพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม เช่น ประเทศมาเลเซีย หรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง 
มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ในบริเวณพ้ืนที่แนวชายแดนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดหรือไม่ อย่างไร 

 พลเอก ณัฐพล นำคพำณิชย์  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรี (นำงสำวแพทองธำร ชินวัตร) และรองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม (นำยภูมิธรรม  เวชยชัย) ให้ตอบกระทู้ถำม  ตอบชี้แจงว่า รัฐบาล 
ได้ตระหนักและก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพ้ืนที่
แนวชายแดนมาอย่างต่อเนื่ อง  โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดน 
ด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ในการดูแล
ชายแดนร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงกับการเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  
ในพ้ืนที่ชายแดน รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและมีเอกภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน รวมถึง 
มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลการสัญจรข้ามแดนระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่มีข้อมูลในการตรวจสอบติดตามการผ่านเข้าออก  การตรวจจับและสกัดกั้น 
การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาพของพ้ืนที่ชายแดน อาทิ การใช้โดรนหุ่นยนต์ลาดตระเวน การใช้กล้องวงจรปิด
แบบตรวจจับความร้อน และการสร้างรั้วป้องกันชายแดนในพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งยังได้มีการหารือร่วมกัน 
ในการแก้ไขปัญหากับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายหรือขบวนการ
ลักลอบอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม 
รัฐบาลมีแนวทางจัดการกับผู้หลบหนีเข้าเมืองให้สอดคล้องกับบริบทด้านความมั่นคง  ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การแสวงหา
ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การบริหารจัดการของภาครัฐ และการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การส่งกลับไปยังประเทศต้นทางหรือส่งไปยังถิ่นฐานประเทศที่สาม เป็นต้น  
ทั้งนี้ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รัฐบาลได้มีข้อสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด โดยให้ความส าคัญกับมาตรการป้องกัน
การทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองประชาชนผู้ให้ความร่วมมือ  
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ  
โดยการเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลนั้นเป็นความลับ 
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 นำยไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล สมำชิกวุฒิสภำ ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า เหตุใด
รัฐบาลไม่หารือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย เพ่ือสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง  
เพราะในพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์แรงงานเถื่อนยังเป็นไปโดยปกติและเพ่ิมมากขึน้ จงึตัง้ขอ้สงัเกตวา่เจา้หนา้ที่
รัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมาธิการ
การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เพ่ือติดตามปัญหาการบุกรุกชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ของกลุ่มก าลังว้าแดงพบว่า ไม่มีถนนด้านความมั่นคงหรือถนนที่จะอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
ในการรักษาอธิปไตยชายแดนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พลเอก ณัฐพล นำคพำณิชย์  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  
ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานในระบบแล้ว แต่ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งพบว่าเป็นการสมประโยชน์กันของผู้ประกอบการและผู้ลักลอบน าเข้า
แรงงานบางส่วน นอกจากนี้ ยังพบว่ากระบวนการลักลอบน าเข้าแรงงานมาในประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐ
บางส่วนมีการเอื้อประโยชน์กัน รัฐบาลจึงต้องด าเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ส่วนเรื่อง
การท าถนนในบริเวณชายแดนไปยังฐานทัพ จะพยายามด าเนินการและให้กระทบต่อพ้ืนที่ป่าไม้น้อยที่สุด 

 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
นำงสำวนันทนำ  นันทวโรภำส สมำชิกวุฒิสภำ ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุม

วุฒิสภา สรุปสาระส าคัญได้ว่า ด้วยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตัวแทนประชาชนเกาะเต่าได้ยื่น
หนังสือขอให้ตรวจสอบกรณีกรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ ประชาชนได้จับจองที่ดินบนเกาะเต่ามาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมาในปี  
พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมราชทัณฑ์ได้ก่อสร้างเรือนจ าบนพ้ืนที่เกาะเต่าประมาณ ๒๕ ไร่ และมีการย้ายนักโทษ
การเมืองมาอยู่ที่เรือนจ า ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ นักโทษทั้งหมดได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัว เรือนจ า 
จึงถูกทิ้งร้าง ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ประมวลกฎหมายที่ดินเริ่มใช้บังคับและให้ประชาชนที่ครอบครอง 
ท าประโยชน์ในที่ดินไปขึ้นทะเบียนสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) เมื่อวันที่ 
๔ พฤษภาคม ๒๔๙๘ กระทรวงการคลังได้แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เกาะเต่าทั้งเกาะ  
เนื้อที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ท าให้ประชาชนเกาะเต่าไม่สามารถแจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ได้  
และได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ร้องเรียนไปยังสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีข้อสรุปว่า ที่ราชพัสดุบนเกาะเต่ามีเพียงพ้ืนที่ที่เป็นเรือนจ าประมาณ  

๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 

บนเกำะเต่ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย (นำงสำวนันทนำ  นันทวโรภำส เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลัง) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

๒๕ ไร่ เท่านั้น พ้ืนที่นอกเหนือจากนั้นกรมธนารักษ์ควรคืนให้แก่ประชาชน และในปี พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ได้ร้องเรียนต่อแม่ทัพภาคท่ี ๔ ในฐานะผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรภาค ๔ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยมีแม่ทัพภาคท่ี ๔ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็นประธานคณะท างาน ซึ่งมีมติว่า เกาะเต่า 
ไม่เป็นที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไม่ถูกต้อง การแจ้งสิทธิการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.๑) ที่ระบุว่ามีการใช้ประโยชน์ทั้งเกาะ เป็นการแจ้งสิทธิการครอบครองที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการปิดกั้นโอกาสการใช้สิทธิของประชาชน กรมราชทัณฑ์ 
ใช้ประโยชน์เกาะเต่าเฉพาะพ้ืนที่เรือนจ าประมาณ ๒๕ ไร่ อีกทั้งประชาชนถือครองและท าประโยชน์ 
บนเกาะเต่ามาก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะปลูกสร้างเรือนจ า ขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลังจะด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุในพื้นที่เกาะเต่าทั้งเกาะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อใด และมีแผนการด าเนินการเพ่ือคืนสิทธิในพ้ืนที่ที่เกินกว่า ๒๕ ไร่ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เกาะเต่า
หรือไม่ อย่างไร รวมถึงจะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ที่ขัดหรือแย้งกับ
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕๙ ทวิ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในสถานะทางกฎหมาย 
ของพ้ืนที่และคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับประชาชนเกาะเต่าหรือไม่ 

นำยเผ่ำภูมิ  โรจนสกุล  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยพิชัย  ชุณหวชิร) ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจง
ว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ กรมราชทัณฑ์ได้ก่อสร้างเรือนจ าบนเกาะเต่าและเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เกาะเต่า
ทั้งเกาะ รวมถึงได้ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยระบุชัดเจนถึงจ านวนสิ่งปลูกสร้างและมีอาณาเขต  
จรดทะเลสี่ทิศทาง ต่อมามีการเลิกใช้เรือนจ ากรมราชทัณฑ์ได้คืนที่ดินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง 
ภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับกระทรวงการคลังได้แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)  
บนเกาะเต่าโดยอิงหลักฐานที่กรมราชทัณฑ์ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ดังนั้น เกาะเต่าจึงเป็นที่ราชพัสดุ
ทั้งเกาะ อย่างไรก็ตาม ได้มีการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ๑. โครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ โดยน าที่ดิน
ราชพัสดุมาให้ประชาชนเช่าเพ่ือท าการเกษตรและอยู่อาศัยในอัตราไร่ละ ๔๐ บาทต่อปี ซึ่งปัจจุบัน 
มีประชาชนเกาะเต่าเข้าร่วมโครงการแล้ว ๒. การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดิน
ของรัฐตามมาตรการของคณะกรรมนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประชาชนเกาะเต่าขอพิสูจน์
สิทธิการครอบครองที่ดิน ในส่วนของการปรับแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ที่ขัดหรือ
แย้งกับประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕๙ ทวิ อยู่ในอ านาจของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลังจึงไม่สามารถริเริ่มแก้ไขกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ 

นำงสำวนันทนำ  นันทวโรภำส สมำชิกวุฒิสภำ มีข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงไม่มี
การน ามติของหน่วยงานอื่นที่มีมติว่าพื้นที่บนเกาะเต่านอกเหนือจากพ้ืนที่ส่วนที่เปน็เรอืนจ าควรคนืใหแ้ก่
ประชาชนมาพิจารณา อีกทั้งการให้เช่าที่ราชพัสดุในราคาถูกตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์และ  
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ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของคณะกรรมนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติเป็นเพียงการให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงมี
ประเด็นค าถามเพ่ิมเติมว่า มีแนวทางให้ประชาชนเกาะเต่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของบรรพบุรุษหรือไม่  
และประชาชนเกาะเต่าจะขอเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว
ได้หรือไม่ 

นำยเผ่ำภูมิ  โรจนสกุล  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ตอบชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า ตามที่มีการกล่าวอ้างว่าประชาชนได้ครอบครองที่ดินมาตั้งแต่บรรพบุรุษและก่อนที่  
กรมราชทัณฑ์จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเรือนจ า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมราชทัณฑ์ได้ เข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่เกาะเต่าทั้งเกาะ และกระทรวงการคลังได้แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)  
บนเกาะเต่าตามหลักฐานที่กรมราชทัณฑ์ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เกาะเต่าจึงเป็นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ  
อีกทั้งการกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยินดีให้ประชาชน 
ขอพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ส่วนมติจากหน่วยงานต่าง ๆ กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือชี้แจง 
ในประเด็นต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ยินดีหารือประเด็นดังกล่าวกับ
ประชาชนเกาะเต่า 

 
 
 

   ผลกำรพิจำรณำ 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา  พรหมเผ่า)  
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์)  
ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทูถ้ามดงักลา่ว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

 

 

 

 

 
 

 ๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรควบคุมกำรระบำดของสัตว์สำยพันธุ์ 
ต่ำงถิ่นรุกรำนอย่ำงปลำหมอคำงด ำ มำตรกำรฟ้ืนฟูเยียวยำเกษตรกรและชำวประมงและกำรแสวงหำ
ผู้รับผิดชอบ (นำยเทวฤทธิ์ มณีฉำย เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
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  ๓.๒ กระทู้ถำมด้วยวำจำ จ ำนวน ๓ เรื่อง 
 

 
 

   ผลกำรพิจำรณำ 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง) ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) มีภารกิจเป็นประธาน 
การประชุม เรื่อง การจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกระทรวงยุติธรรม  
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้  หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้ง 
เป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 
 

 
 

   ผลกำรพิจำรณำ 
  นำวำตรี วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ สมำชิกวุฒิสภำ ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุม 
วุฒิสภา สรุปสาระส าคัญได้ว่า ขณะนี้ทั่วโลกได้มีการน าโดรนเพ่ือการทหารมาใช้งานในภารกิจต่าง ๆ  
อย่างหลากหลาย ได้แก่ การใช้โดรนในการลาดตระเวนเพ่ือส ารวจพ้ืนที่ไฟป่า  เก็บภาพถ่ายทางอากาศ
และวิเคราะห์ข้อมูลในภารกิจทางยุทธศาสตร์  การใช้โดรนเพ่ือการโจมตีโดยใช้โดรนที่ติดตั้งอาวุธ 
เพ่ือโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ การใช้โดรนเพ่ือการขนส่งอุปกรณ์ อาหารและสิ่งจ าเป็นในพ้ืนที่ 
ที่ยากล าบาก การใช้โดรนเพ่ือสังเกตการณ์ทางทะเล การใช้โดรนในสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้รบกวน 
หรือเจาะระบบสื่อสารของศัตรู ตลอดจนการใช้โดรนเพื่อตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ เป็นต้น 
ส าหรับสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่า การใช้โดรนทางการทหารเพ่ือส ารวจพ้ืนที่ชายแดน ต้องได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ก่อนทุกครั้ง ซึ่งท าให้ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในการต่อสู้กับ  
ประเทศฝ่ายตรงกันข้าม นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบทางจริยธรรม  
และสิทธิประชาชนในการใช้โดรนทางการทหาร เนื่องจากการใช้ โดรนจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ 
ของประชาชนผู้สุจริต ดังนั้น ควรจะต้องมีการตรากฎหมายให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันปัญหาและผลกระทบ  
ทางจริยธรรมในการใช้โดรนทางการทหาร และสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย  
และการปฏิบัติการของกองทัพ คือ ในแต่ละกองร้อยของทหารควรมีโดรนอย่างน้อย ๑ ตัว  

 ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง ยำเสพติดในงำนเทศกำลดนตรี (นำยปริญญำ 
วงษ์เชิดขวัญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 ๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรใช้โดรนทำงกำรทหำร (นำวำตรี วุฒิพงศ์ 
พงศ์สุวรรณ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 
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เพ่ือใช้ปฏิบัติการตามภารกิจ ตลอดจนต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมและพัฒนา  
ก าลังพลให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนด้วย เช่น สงครามไซเบอร์ เป็นต้น ขอเรียนถามว่า 
กระทรวงกลาโหมมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้โดรนทางการทหารหรือไม่ อย่างไร 
 พลเอก ณัฐพล  นำคพำณิชย์  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม (นำยภูมิธรรม  
เวชยชัย) ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่า กองทัพได้ให้ความส าคัญในการใช้โดรนเพ่ือการทหาร  
แต่ในปัจจุบันนี้กองทัพยังไม่มีการน าโดรนมาใช้ เนื่องจากกองทัพจะต้องมีการด าเนินการภายใต้
กฎหมายที่ก าหนด โดยจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ที่ยังมีข้อขัดข้องในหลายประการและจะต้องมีการก าหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบูรณาการงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับโดรนให้เป็นระบบ รวมถึงเรื่องการจัดการจราจรทางอากาศระหว่างโดรนด้วยกันเองและ
ระหว่างโดรนกับเครื่องบินด้วย ตลอดจนเรื่องมาตรฐานในการจัดหาโดรนของกองทัพ อีกทั้งจะต้องมี 
การเตรียมการในด้านบุคลากรเพ่ือรองรับในการน าโดรนมาใช้เพ่ือการทหารด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 
กองทัพได้มีแผนการจัดหาโดรนเพ่ือการโจมตีเข้ามาใช้งานบริเวณพ้ืนที่แนวชายแดน ส าหรับคุณสมบัติ
ของโดรนที่กองทัพต้องการน ามาใช้นั้นจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ด้วย เช่น ประโยชน์ 
ด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ นอกเหนือจากการรบ เป็นต้น นอกจากนี้ กองทัพต้องจัดหาอุปกรณ์
เพื่อน ามาใช้ในการต่อต้านโดรนด้วย เนื่องจากในขณะนี้ประชาชนได้มีการใช้ประโยชน์จากโดรนเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก 
   นำวำตรี วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ สมำชิกวุฒิสภำ ได้มีข้อสังเกตว่า ควรเพ่ิม
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมโดรนและการวิจัยด้านโดรนให้มากยิ่งขึ้น  
เพ่ือจะได้ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากโดรนให้มากที่สุดและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมโดรน  
ภายในประเทศอีกด้วย 
  พลเอก ณัฐพล  นำคพำณิชย์  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  
ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันเรื่องการใช้โดรนเพ่ืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้น รัฐบาลและ
กระทรวงกลาโหมก าลังเร่งรัดด าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มี  
การปรับแก้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากการใช้โดรนเพื่ออุตสาหกรรมปอ้งกนั
ประเทศนั้นมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง เป็นต้น 
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   ผลกำรพิจำรณำ 
   พลต ำรวจโท วันชัย  เอกพรพิชญ์ สมำชิกวุฒิสภำ ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุม 

วุฒิสภา สรุปสาระส าคัญได้ว่า  รัฐบาลควรจะมีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่าโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือจากประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรม 
เนื่องจากการฟรีวีซ่าจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของการติดตามตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ท าให้ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งกลายเป็นฐานในการก่ออาชญากรรม จึงต้องมี
การคัดกรองที่เข้มงวด คือ มีการใช้เทคโนโลยีหรือฐานข้อมูลระหว่างประเทศโดยมีการติดตั้งระบบ AI 
หรือ Big Data ตรวจจับ อีกทั้งมีมาตรการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศจีน 
หรือประเทศอื่น ๆ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านความมั่นคง รวมทั้งควรมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าความผิดตามกฎหมายส าหรับ 
ผู้ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรม ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ รวมไปถึงกลุ่มจีนเทาเพ่ือไม่ให้เข้ามาก่ออาชญากรรมหรือ 
แย่งอาชีพคนไทยหรือไม่ อย่างไร 

  พลเอก ณัฐพล  นำคพำณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม (นำยภูมิธรรม  เวชยชัย)  
ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่า การฟรีวีซ่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ท าให้นักท่องเที่ยวมีจ านวนมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย  
รายได้หลักของประเทศไทยจึงมาจากการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันได้มีผู้แสวงหาประโยชน์ 
จากการด าเนินนโยบายนี้ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญโดยเน้นย้ าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว รวมทั้งจะมีการประเมินว่าการฟรีวีซ่านั้นมีคุ้มค่า 
กับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ นอกจากนี้  ในการประชุมของหน่วยงานความมั่นคงได้ทราบข้อมูล 
ว่านักท่องเที่ยวหรือขบวนการที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีจ านวนร้อยละ ๘๐ ท่ีเข้ามาในช่องทาง 
ที่ผ่านจากใจกลางของประเทศนั้น ๆ แล้วเข้ามาสู่พ้ืนที่ชายแดน และอีกร้อยละ ๒๐ เป็นการลักลอบ 
เข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน ในฐานะท่ีกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดแูลพ้ืนที่ตามแนวชายแดนได้มีการเจรจากับประเทศเพ่ือนบ้าน อีกทั้งมีการเข้มงวดในการตรวจบุคคล 
ที่จะเข้าออกตามแนวชายแดนทั้งช่องทางปกติและช่องทางธรรมชาติ รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีและ 
จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการด าเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมยังได้ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 

 ๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรฟรีวีซ่ำที่ไม่ดึงดูดเพียงแต่นักท่องเที่ยว 
นักธุรกิจแต่รวมถึง "กลุ่มจีนเทำ" เอำประเทศไทยเป็นฐำนอำชญำกรรม (พลต ำรวจโท วันไชย 
เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 
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ต่าง ๆ ตามแนวชายแดนเพ่ือประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมาย รวมทั้งเรื่องของยาเสพติด ส่วนในประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่สามารถตอบได้ในนามของ
กระทรวงกลาโหม ขอน าข้อมูลเหล่านี้ไปน าเรียนต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป 

  พลต ำ รวจ โท วั นชั ย   เ อกพร พิชญ์  สมำชิ กวุฒิ สภำ  มี ข้ อสั ง เกต 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับด่านตรวจตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นด่านทหาร ด่านต ารวจ หรือ
ด่านที่มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองที่ไม่สามารถสกัดกั้นกลุ่มคนที่เป็นอาชญากรรมตามแนว
ชายแดน เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงขอให้เร่งรัดในเรื่องของ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บริเวณแนวชายแดนด้วย  

   พลเอก ณัฐพล  นำคพำณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ตอบชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า ในส่วนของข้อเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ถาม กระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ท้ังในเรื่องของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ รวมทั้งก าลังพลที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
จะมีการเพ่ิมก าลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเพ่ือเพ่ิมความถี่ ในการตรวจค้นยาเสพติด  
ในขณะเดียวกันก าลังพลส่วนนี้จะมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในเรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์และการลักลอบ
น าเข้าแรงงานโดยผิดกฎหมาย รวมถึงในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

  เรื่องด่วน จ ำนวน   ๑   เรื่อง 

 
 ผลกำรพิจำรณำ  
 ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๗ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติของ นายประภาศ  คงเอียด ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น  
 บัดนี้ คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ 
เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับ   
และส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ

 ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (1) ปรากฏผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 ให้ความเห็นชอบ  ๑73  คะแนน 
 ไม่ให้ความเห็นชอบ       ๑1  คะแนน 
 ไม่ออกเสียง          6  คะแนน 
 จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายประภาศ  คงเอียด ได้รับความเห็นชอบ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว              (ไม่มี)   
 

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ         จ ำนวน  ๓  เรื่อง   
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ 
ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันอังคารที่  ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๘ 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ส านักการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ  
ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2568 
 

 5.๑ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตำมมำตรำ ๒๒ (๘) แห่งพระรำชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ ด้วย 
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 1 (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 
16 ธันวำคม 2567) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ภำระงำนและประสิทธิภำพของวิชำชีพพยำบำล  

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุขพิจำรณำเสร็จแล้ว 

 5.2 นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตำมมำตรำ 
๒๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 3 (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 
23 ธันวำคม 2567) 
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  ผลกำรพิจำรณำ 
  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจง
ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ 2568 
 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๗ ครั้ง และรายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 

  กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถเข้า
ร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2568  
 

 5.๓ รำยงำนกิจกำรประจ ำปี งบดุล บัญชีก ำไรและขำดทุนของธนำคำรเพ่ือกำร
ส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๖ 
(ตำมมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๓๖) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๖ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 
๑๓ มกรำคม ๒๕๖๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ภำระงำนและประสทิธิภำพของวิชำชีพพยำบำล  

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข
พิจำรณำเสร็จแล้ว 

 ๖.๑ ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๗ ครั้ง 
และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ  
และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  

 ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน 7 ครั้ง และรำยงำนลับของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและ
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช ำ ติ 
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 
 ๖.๒ รำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตำมมำตรำ ๑๐ ประกอบมำตรำ ๗๕ (๗)  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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  ผลกำรพิจำรณำ 

  ในการพิจารณารายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของที่ประชุม
วุฒิสภา ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นางจินดารัตน์  วิริยะทวีกุล)  
กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  ภายหลั งจากที่ปรึกษาด้ านหนี้สาธารณะ ส านักงานบริหารหนี้ สาธารณะ  
(นางจินดารัตน์  วิริยะทวีกุล) แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต  
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การกู้เงินเพ่ือดันผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ให้โตขึ้น จะส่งผลให้หนี้สาธารณะพุ่งสูงขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่า GDP ของประเทศไทย 
กับประเทศเวียดนามแล้ว ปรากฏว่า GDP ของประเทศเวียดนามเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอเกือบเทียบเท่ากับประเทศไทยแล้ว โดยปัญหาทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นและการลงทุน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทย 
มีหนี้สาธารณะสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) และ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมูลค่าส่งออกสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้แก่ธุรกิจที่มีคนต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด
ซึ่งมากกว่ารายได้แก่ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นเจ้าของทั้ งหมด มีการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูปมาก  
เป็นอันดับหนึ่งและในทางกลับกันมีการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงเป็นอันดับหนึ่งด้วย ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหา
หนี้สาธารณะของประเทศไทย ควรเพ่ิมการลงทุนภาคเอกชนเพ่ือให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ด าเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ 
(SEC) อย่างต่อเนื่อง ลดการทุจริตในภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  
ส่งเสริมสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าส่งออกลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ควรหาแนวทาง 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลกิจการของรัฐให้ดียิ่งขึ้น ลดการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิง ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะไฟฟ้า ผลักดันสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ข้าวหอมมะลิ กาแฟ และจัดโซนนิ่ง
พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งนี้ ในการบริหารหนี้สาธารณะควรจะต้อง
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน และรัฐบาลไม่ควร  
ค้ าประกันในทุกเรื่อง เพ่ือจะได้น าเงินมาบริหารจัดการและดูแลประชาชนได้มากขึ้น โดยเฉพาะ 
การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล กรณีหนี้เงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) และการค้ าประกันหนี้
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรจะต้อง 
ช าระหนี้สิ้นสุดแล้ว นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่าเป็นเงิน  
ที่ได้มาจากการกู้เงินหรือไม่ และกรณีการจัดสรรเงินประมาณเพ่ือการวิจัยของส านักงานพัฒนา

 ๖.๓ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำร
หน้ีสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๗ (ตำมมำตรำ ๑๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหน้ีสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (สกสว.) และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอนั้น จะสามารถก่อหนี้เพ่ืออุดหนุนหน่วยงาน
ดังกล่าวได้หรือไม่  

  จากนั้น ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นางจินดารัตน์  
วิริยะทวีกุล) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ปัญหาหนี้
สาธารณะของประเทศไทย เช่น การเพิ่มการลงทุนภาคเอกชน การด าเนินการโครงการ EEC และ SEC 
อย่างต่อเนื่อง ลดการทุจริตในภาครัฐ ปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลกิจการของรัฐให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ผลักดันสินค้าเกษตร  
สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และจัดโซนนิ่งพ้ืนที่เกษตรกรรม ส าหรับการค้ าประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจ  
จะค้ าประกันเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชนเป็นหลัก เช่น โครงการของ รฟท. ขสมก.  
และการเคหะแห่งชาติ เพ่ือลดต้นทุนการกู้เงิน ซึ่งหากเป็นการด าเนินโครงการในเชิงพาณิชย์รัฐวิสาหกิจ
จะเป็นผู้ช าระคืนหนี้จากเงินรายได้เอง ส่วนหนี้เงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) ได้มีการตราพระราช
ก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งก าหนดให้กองทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้น
เงินกู้และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่ งสามารถช าระหนี้ได้เ พ่ิมขึ้น คาดว่าจะช าระหนี้ เสร็จสิ้น  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๒  ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับหนี้ระยะสั้นและระยะยาวตามเครื่องมือการกู้ซึ่งปรับเป็นหนี้ระยะยาว
มากขึ้น ยืดอายุหนี้ให้เหมาะสมกับอายุของโครงการ และจะขอปรับเพ่ิมการช าระหนี้เงินต้นให้มากขึ้น
เป็น ๓ – ๕ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยปัจจุบันรัฐบาลยังมีความจ าเป็นต้องจัดท า
งบประมาณแบบขาดดุลและมุ่งเน้นการปรับลดขนาดการขาดดุลและควบคุมการก่อหนี้สาธารณะ 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในระยะปานกลาง ส าหรับการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต และงบเพ่ือการวิจัย  
ของ สวทช. สกสว. และ สอวช. นั้น ไม่อยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต่เป็นการจ่ายจากเงิน  
ที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการกู้เงินนั้นต้องเป็นโครงการลงทุน ซึ่งหากมีการวิจัย 
ในโครงการจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของการลงทุนในโครงการนั้น ๆ   

  ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
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 (๗) เรื่องอื่น ๆ จ ำนวน ๓ เรื่อง 
 

 
 

ผลกำรพิจำรณำ 
ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ มี ม ติ ตั้ ง  น า งส า ว เ กศกมล  เปลี่ ยน สมั ย  เ ป็ นก ร รม า ธิ ก า ร  

ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๐๓ 
  

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 
 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางสาวนันทนา นันทวโรภาส และนายสุนทร เชาว์กิจค้า  
เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 

  ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๖ และข้อบังคับ ข้อ ๑๓๖ 

 

 

 

 

 ๗.๑ ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 ๗.๒ ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรม  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 ๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธี
พิจำรณำคดีภำษีอำกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
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  ผลกำรพิจำรณำ 

  ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ านาจเรียก 
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ และข้อบังคับ ข้อ ๑๓๖ 

 
เลิกประชุม เวลำ ๑๔.๑๐ นำฬิกำ 

 ๗.๔ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติอ ำนำจเรียกของ
คณะกรรมำธิกำรของสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 


